



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านวิชาการในช่วงการระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ เน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานตามความจำเป็น หรือจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความหนาแน่นของการใช้พื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเคร่งครัด

๒. กรณีรายวิชาที่มีการจัดสอบปลายภาค ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความต่อเนื่องและมีให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา

๓. กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และนักศึกษา กศ.บป. ในช่วงระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้นักศึกษาที่ขาดสอบยื่นคำร้องขออนุญาตสอบปลายภาคหลังกำหนดที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

๔. กรณีหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ตามแผนการเรียนปกติ โดยให้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงานหรือฝึกภาคสนามเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านออนไลน์ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือวิธีอื่นใดตามเห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับหลักสูตร และมอบให้เป็นอำนาจของคณบดีในการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์และความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ และให้คณบดีทำบันทึกแสดงรายละเอียดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่คณะได้กำหนด เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

๕. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางของนักศึกษาหากไปในพื้นที่เสี่ยงและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้รายงานข้อมูลต่อคณบดี และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี